

เฟลิดเฟลินเชิญชมัจฉา

สวัสดิ์คะ ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำทะเลของไทย ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน ซึ่งการนำทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นมาใช้อย่างมากมายเกินกว่าที่กำลังธรรมชาตินั้นผลิต จับสัตว์น้ำกันทุกฤดูกาลไม่ได้เว้นวรรคให้ปลาได้วางไข่ ใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำที่ผิดวิธีผิดกฎหมาย ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาภาวะขาดแคลนสัตว์น้ำขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้คือการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประชาชน ซึ่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาศาลาธิเบศรรามาริบัติ จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย



ประวัติความเป็นมาของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาศาลาธิเบศรรามาริบัติ จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ.2542 ซึ่งกรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา" โดยต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2545





การจัดสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา พุทธศักราช 2542 นับว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบนิเวศน์ทางทะเล และพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลชนิดต่างๆ ด้วยค่ะ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่อีกด้วย ให้ประโยชน์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ นอกเหนือจากในวันนี้ที่ทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินเดินชมมัจฉาแล้ว สถานที่แห่งนี้มีอะไรให้ทุกท่านได้ชมกันบ้างไปดูกันค่ะ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 51 ตู้ กับ 1 ตู้หลอดแก้วและ 1 อุโมงค์ปลา สัตว์น้ำที่นำมาแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนชายหาดแหลมเสด็จ-ชายหาดบ้านเจ้าหลาว และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่พบได้ตามแนวปะการังและเขตหินตามแนวชายฝั่งทะเล



ปลานกแก้ว



ปลากะพงหน้าดำ



ปลาไหลมอเรย์ดาขาย



ปลาเก๋า



ซึ่งจัดแสดงให้ได้ชมมีทั้งหมด 4 ประเภท 1. ปลาสวยงาม 2.ปลาเศรษฐกิจ 3.ปลาที่มีรูปร่างแปลก และ 4.ปลาที่อยู่ตามแนวปะการัง สวยงามและน่ารักทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ ยังมีสัตว์น้ำอีกมากมาย 70 กว่าชนิดเขียนจะคะ

ปลาโฉมงาม		ปลาฉลามหูดำ	
ปลากุดสลาดจุดฟ้า		ปลาหูช้าง	
ปลาตะคองเหลือง		กุ้งมังกร	
ปลากะพงขาว		ปลาเก๋าน้ำอน	

...เป็นอย่างไรบ้างคะ เราได้เห็นสัตว์น้ำส่วนหนึ่งไปแล้ว นอกจากนี้ก็จะให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้และทำให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อได้เห็นความสวยงามของสัตว์น้ำต่างๆ เหล่านี้แล้ว อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกรักธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสืบทอดไปค่ะ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ เปิดให้บริการเข้าชมฟรี!!! ทุกวัน และไม่มีวันหยุดราชการ เปิดตั้งแต่เวลา เวลา 08.30-16.30 น.

วันนี้ทุกท่านได้รู้จักสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา กันไปแล้ว ครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปรู้จักสถานที่ใดในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อีกบ้าง พบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีค่ะ...